

Cướp có súng ở tiệm hoa Little Saigon

Quốc Hương/Viễn Đông

WESTMINSTER, California - Một tiệm bán hoa tươi lâu năm trên đường Bolsa Ave. ngay trung tâm Little Saigon vừa bị một kẻ cướp có vũ trang xông vào hôm Thứ Ba, theo chủ tiệm cho hay.

Chủ tiệm hoa Casa Blanca, chị Kathy Nguyễn, cho phóng viên Viễn Đông biết, vụ cướp xảy ra khoảng 11 giờ sáng ngày 31-7. Một người đàn ông da trắng, trong độ tuổi 30, bước vào cửa trước của tiệm ở dãy số 9500 Bolsa Ave. Khi ấy, chỉ có một mình chị Kathy trong tiệm. Chị đang ở phía sau, tưởng có khách, liền bước ra đằng trước.

Chị kể lại, lúc đó người đàn ông đã chìa một khẩu súng lục về phía chị, yêu cầu chị mau mau tháo nữ trang đang đeo đưa cho anh ta.

Vì không muốn kẹt lại trong tiệm, chị tiến thêm ra phía trước, chỉ còn cách kẻ cướp khoảng 3 bước chân. Vừa nói với kẻ cướp hãy bình tĩnh, chị Kathy vừa tháo đôi bông tai đưa cho anh ta, theo lời chị kể lại với phóng viên Viễn Đông.

Kẻ cướp đứng quay lưng ra cửa tiệm. Chị Kathy bảo anh ta coi chừng có người đang nhìn. Kẻ cướp có vẻ lo lắng sợ người ta bắt quả tang, nên anh ta nhanh chân phóng ra cửa sau.

Tiếp trang A10



Thành phố San Bernardino khai vỡ nợ

SAN BERNARDINO, California - Các giới chức tại San Bernardino, một thành phố ở California hiện đang bị thiếu hụt 45,8 triệu Mỹ kim trong ngân sách, đã chính thức khai phá sản để được bảo vệ tài chính qua các điều khoản vỡ nợ trong Chapter 9. Quản Lý Lâm Thời Thành Phố, là Andrea Travis-Miller, vào hôm Thứ Tư, tuyên bố rằng sẽ không có cắt giảm nào liên quan tới các dịch vụ công cộng trong thành phố ngay sau hành động khai phá sản này. Các giới chức hiện đang soạn thảo kế hoạch để thành phố có thể sinh hoạt trong thời kỳ khai phá sản. Khi kế hoạch này hoàn tất, có thể sẽ xảy ra các vụ cắt giảm nhân sự và dịch vụ. Thành phố San Bernardino có 210.000 cư dân, và nằm cách Los Angeles chừng 60 dặm về phía Đông. Từ hôm 18 tháng Bảy, thành phố này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về ngân sách rồi. Đây là đô thị thứ ba tại California khai phá sản, tức là đi sau 2 thành phố Stockton và Mammoth Lakes.

Thêm một quân nhân Không Quân phạm tội tình dục

SAN ANTONIO, Texas - Một huấn luyện viên thứ nhì của Không Quân Hoa Kỳ đã bị cáo tội có hành vi xâm phạm tình dục tại Căn Cứ Không Quân Lackland Air Force Base ở Texas. Trung Sĩ Christopher Smith, 33 tuổi, đã bị buộc tội vào đêm hôm Thứ Tư vì đã có mối quan hệ ngoài phạm vi chuyên môn với 2 nữ tân khóa sinh và có thể sẽ bị kết án 1 năm tù. Bảy huấn luyện viên tại Căn Cứ Lackland đã bị buộc tội vì có hành vi sai trái về tình dục lúc đang làm việc tại Trung Tâm Huấn Luyện Đạn Dục Lục Quân ở Aberdeen, Maryland, trong một loạt những vụ tai tiếng tình dục lớn lao nhất trong quân đội Hoa Kỳ kể từ hồi thập niên 1990 tới nay. Theo lời các giới chức Không Quân, Trung Sĩ Jason Manko, người thứ 7 trong nhóm quân nhân phạm tội, đã bị cáo tội vào hôm Thứ Năm. Tội của hạ sĩ quan này là tìm cách quan hệ thân mật với các nữ tân khóa sinh đang được ông huấn luyện, dù đường sự chưa tiến tới chỗ tấn công tình dục các phụ nữ này.

Hải cẩu thất lạc sẽ từ Hawaii trở về Cali

HONOLULU, Hawaii - Một con hải cẩu lông quý miền Bắc, từng mất tích khỏi California, đã được tìm thấy tại quần đảo Hawaii cách xa nơi đây hàng nghìn dặm, và con vật sẽ được chở bằng máy bay trở về California. Nữ phát ngôn viên Wendy Goo của Cơ Quan Hải Dương và Khí Quyển nói rằng con hải cẩu này đã được đưa lên một máy bay rời Honolulu vào chiều hôm Thứ Năm. Di theo con vật quý hiếm này là một thú y sĩ cùng một người phụ tá. Con hải cẩu cái con nhỏ này bị còm cõi, thiếu cân và yếu đuối lúc được tìm thấy trên bãi biển phía Bắc đảo Oahu vào hôm Thứ Ba. Trung Tâm Động Vật Dại Bị Bỏ Rơi sẽ đến Phi Trường Oakland để đón và chăm sóc con vật cho tới khi nó đủ sức sinh sống một mình ngoài biển.(VD)

Tiếp trang A6



Nữ lực sĩ bơi lội khoe được LeBron James mời ăn tối

Lauren Perdue là một trong những nữ lực sĩ bơi lội hàng đầu của Hoa Kỳ, vào ngày Thứ Tư hôm qua nàng đã tay bơi đầu tiên cuộc tranh tài tiếp sức 4x200 mét. Nàng hy vọng mang về nước một huy chương đeo cổ. Nhưng chưa chi đã được mời ăn tối và lại khoe nháng trên mạng. Ngay trước khi Thế Vận bắt đầu, Perdue đã khoe trên mạng Tweeter cho hay: "Lebron James vừa mời tôi đi ăn tối... Ừ ừ?" Và một bức hình chụp LeBron với Perdue đi kèm.

Một James đội mũ lưỡi trai trắng và đeo kiếng cận rất thời trang. Ngay sau cuộc thi bơi tiếp sức vào ngày Thứ Tư 02-8-2012, nàng kể cho tờ báo Charlotte Observer đầu đuôi câu chuyện. Trước khi Thế Vận bắt đầu "Dream Team", ám chỉ đội bóng rổ Mỹ, la cà với các đội lực sĩ bơi lội. Trong khi trò chuyện, James ngỏ lời mời Perdue đi ăn tối. Perdue cho đó là lời nói đùa. Nhưng anh ta có vẻ nghiêm chỉnh khi nói: "Cô có vui lòng đến ăn với tôi tại nhà ăn không?". Và Perdue trả lời: "Em xin lỗi, em bị giới nghiêm". Khách giả có quyền lý giải động cơ của James như thế nào tùy ý. Chỉ biết rằng James đã hứa hôn và Làng Thế Vận lại là một nơi công cộng. Và ít nhất James vẫn còn mặc áo, không như một cầu thủ khác của Dream Team cởi trần nhõng nhõng (ám chỉ Kobe Bryant).

Lực sĩ bơi lội Trung Quốc bị nghi ngờ dùng thuốc

Ông John Leonard nổi tiếng là một giới chức thể thao Mỹ không lơ là hay nhẹ tay với nạn dùng thuốc kích thích trong thể thao gọi là doping. Trong vai trò giám đốc chấp hành của Hiệp Hội Huấn Luyện Viên Bơi Lội Hoa Kỳ, được tin cậy như là một cố

Tiếp trang A6



Một đám tang ngày 1-8-2012 có kéo lá cờ Syria của dân quân nổi dậy tại Damascus, Syria, trong khi giao tranh tại nhiều nơi đang nổ ra dữ dội - ảnh: Shaam News Network.

Kofi Annan từ chức Đặc Phái Viên Liên Hiệp Quốc ở Syria

Hoài Mỹ/Viễn Đông

NEW YORK/DAMASCUS - Thứ Năm, 02-08-2012, tại trụ sở ở New York, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã tuyên bố ông Kofi Annan xin từ chức Đặc Phái Viên LHQ ở Syria.

Ông Kofi Annan hồi tháng Hai đã được đề cử làm Đặc Phái Viên của LHQ và Liên Hiệp Á Rập ở Syria. Ông đã liên tục hoạt động rất tích cực nhằm thúc đẩy các bên đối nghịch ở Syria chấp nhận một cuộc đình chiến để lui về địa điểm trú ẩn của họ. Thế nhưng ông Annan đã không thành công.

Việc từ nhiệm của ông Annan có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 8 này.

Công nhận thất bại: Điều gọi là kế-hoạch-6-diểm của ông Kofi Annan bao gồm trong đó một sự đòi hỏi chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng bạo lực và ngừng chiến từ ngày 12 tháng 4. Tuy vậy cuộc đình chiến này đã nhanh chóng bị vi phạm bởi cả các lực lượng của chế độ lẫn dân quân nổi dậy.

Từ đó các trận giao tranh không ngừng leo thang khốc liệt mà nay đã trở thành một cuộc nội chiến toàn diện ở Syria.

Những người biểu tình muốn điều tra thêm những vụ nổ súng Anaheim

Vanessa White/Viễn Đông

ANAHEIM, California - Góp phần phản đối những vụ cảnh sát địa phương nổ súng bắn chết người xảy ra gần đây, một nhóm các nhà hoạt động đã gửi một thỉnh nguyện thư có 17.000 chữ ký cho văn phòng của bà Kamala Harris, người đứng đầu cơ quan tư pháp tiểu bang California, để yêu cầu nhà chức trách tiếp tục điều tra thêm về hành vi ứng xử của cảnh sát.

Nhóm này bao gồm 50 người biểu tình, trong số đó có cả thân nhân của một trong những người đàn ông bị bắn và những người từng bị chó của cảnh sát cắn trong một vụ biểu tình theo sau đó. Biện Lý Quận Cam (OCDA), Văn Phòng Công Tố Hình Sự Liên Bang, và Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) đang mở những cuộc điều tra độc lập riêng rẽ về các vụ nổ súng của Sở Cảnh Sát Anaheim (APD), thế nhưng những người biểu tình vẫn cảm thấy rằng cần phải làm thêm nhiều việc khác nữa.

Biểu tình nổ ra hết về sau qua vụ khác ở Anaheim, sau khi cảnh sát thành phố nổ súng bắn chết anh Manuel Diaz, 25

Syria. Vào đầu tháng Bảy vừa rồi, ông Annan đã thú nhận thất bại trong công tác mang lại hòa bình ở Syria.

Công việc khó khăn và can đảm: Tổng Thư Ký LHQ, Ban Ki-moon, tiếp nhận với nỗi buồn lớn lao quyết định từ chức Đặc Phái Viên của ông Kofi Annan. Trong một bản tuyên cáo gửi báo chí, ông Ban Ki-moon phát biểu: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với ông Annan về công việc khó khăn và can đảm mà ông đã thực hiện trong tư cách Đặc Phái Viên ở Syria".

Tổng Thư Ký LHQ nhấn mạnh: "Con đường xoắn bọ lực bi thăm vẫn tiếp tục ở Syria. Việc kêu gọi rộng rãi quay từ bạo lực sang đối thoại và ngoại giao vốn đã được diễn tả trong kế-hoạch-6-diểm, nhưng đã không được đón nhận cho dù đó vẫn là niềm hy vọng tốt đẹp nhất của dân chúng ở Syria".

Bây giờ LHQ lại phải tìm kiếm một Đặc Phái Viên mới ở Syria. **Hồng Thập Tự rút nhân viên ra khỏi Syria:** Thứ Sáu cuối tuần qua, Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế đã loan báo là họ lần lượt rút nhân viên của họ ra

khỏi Syria. Tình hình nội chiến ở đất nước này càng lúc càng nghiêm trọng và nguy kịch. Trong những ngày vừa rồi, các trận chiến ở cả Aleppo lẫn tại thủ đô Damascus đã trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Phát ngôn viên của Hội Hồng Thập Tự, Hicham Hassan tiết lộ: "Toàn bộ thành viên thuộc nhóm Nhân Đạo ở Syria của Hội Hồng Thập Tự sẽ được chuyển chuyên sang Beirut nội hôm nay hay cùng lắm ngày mai".

Tuy nhiên, ông Hassan nói thêm là "50 thành viên ngoại quốc và bản xứ của Hội Hồng Thập Tự sẽ vẫn ở lại Damascus".

Được biết Damascus là địa điểm duy nhất mà Hội Hồng Thập Tự có thể hiện diện, trong khi tổ-chức-chị-em Hồng Bán Nguyệt tuy "đóng đô" ở Damascus nhưng vẫn có thể hoạt động ở Aleppo, thành phố nằm ở phía Bắc Syria.

20.000 người bị thiệt mạng: Thông tấn xã NTB loan tin, theo nhóm quan sát nhân quyền lưu vong Syrian Observatory for Human Rights, cuộc nổi dậy chống Tổng Thống Bashar al-Assad và chế độ của ông ta đã khởi phát từ tháng 3 năm ngoái, tới nay đã cướp đi tới thiểu 20.000 sinh mạng.

Theo hãng thông tấn AP, ông Kofi Annan hôm qua đã bày tỏ: "Khi dân chúng Syria mỗi mòn cần đến hành động thì người ta tiếp tục chỉ tay năm ngón và đổ lỗi cho nhau ở Hội Đồng Bảo An".

LHQ đã mất niềm tin: Chuyên gia về Syria, Giáo Sư Kai Kverme cho rằng việc rút lui của ông Kofi Annan cho biết là LHQ đã mất sự tin tưởng vào công việc ngoại giao của mình. Ông Kai giải bày: "Sự việc ấy chứng tỏ càng ngày càng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị. Khi ông ấy (Annan) ngã lòng thì LHQ không còn có loại liên hệ nào khác với chế độ vốn cần thiết cho việc đạt được một giải pháp ngoại giao".

Chuyên gia này nhấn mạnh bổ túc: "Công việc của LHQ ở Syria đã là một sự thất bại. Các quan sát viên đã không có một kế hoạch minh bạch, và bạo lực leo thang cùng lúc LHQ hiện diện ở đây. Tất cả sự kiện ấy chứng tỏ là cuộc khủng hoảng này bất kể gì cũng còn lâu mới có được một giải pháp".

Tổng Thống Obama đã duyệt ký một mật lệnh

Thông tấn xã Reuters loan tin, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã duyệt ký một mật lệnh.

Tiếp trang A5



Ông Eric Altman, giám đốc điều hành tổ chức cộng đồng Orange County Communities Organized, đang giới thiệu các diễn giả tại một buổi họp báo do liên hiệp các tổ chức cộng đồng ở Anaheim thực hiện bên ngoài Tòa Thị Chính nhằm kêu gọi thêm sự đại diện đa dạng trong công quyền tại thành phố này, ngày 31-7-2012 - ảnh: Ken Steinhardt/The Orange County Register.

tuổi, vào hôm 21-7-2012, và anh Joel Acevedo, 21 tuổi, vào ngày 22-7-2012. Theo tin tức cho biết, anh Diaz không có vũ khí và đã bị bắn vào sau đầu, còn anh Acevedo đã bắn vào cảnh sát trước khi chính đương sự bị bắn chết.

Cảnh sát Anaheim nói rằng cả hai người đàn ông này đều được biết là thành viên băng

đang; tuy nhiên, thân nhân của Diaz nhấn mạnh rằng anh không theo băng đảng, và họ đang kiện thành phố để đòi bồi thường 50 triệu Mỹ kim, vì cho rằng cảnh sát Anaheim đã giết oan Diaz. Chia sẻ tâm tư của gia đình này, dân chúng Anaheim, các tổ chức dân sự ở địa phương và trên toàn quốc, cũng như những người ủng hộ

khác, đều tham gia cuộc biểu tình hôm 29-7-2012, trong đó một số người kêu gọi tẩy chay các địa điểm du lịch vốn là niềm hãnh diện của Anaheim, chẳng hạn như khu giải trí Disneyland.

Tuy nhiên, không giống như những cuộc biểu tình hôm 29-7-2012, những vụ phản kháng ở bên ngoài Tòa Thị Chính đã được coi là mang tính cách bạo động hơn vào hôm 24-7-2012, dẫn đến hậu quả là một cuộc họp hội đồng thành phố đã phải kết thúc sớm. Trong những nỗ lực nhằm tiếp tục đối thoại với cư dân địa phương, thành phố đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào ngày 8-8-2012, mặc dù một cuộc họp theo lịch trình đã được dự trù mở ra vào ngày 21-8-2012.

Cùng với việc thảo luận về kinh doanh và thu nhập ý kiến bình luận của công chúng, tin tức cho biết Thị Trưởng Tom Tait của Anaheim sẽ sử dụng cuộc họp ấy để lên tiếng kêu gọi tổ chức một cuộc bỏ phiếu của hội đồng, nhằm đưa ra một biện pháp để biểu quyết trong kỳ bầu cử vào tháng 11 năm 2012; biện pháp này sẽ cho

Tiếp trang A5